

Lợi nhuận trước thuế lợi nhuận trước thuế của VIB trong quý 1

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế hàng năm gần 230% trong quý 1 với 518 tỷ đồng và vượt 34% so với kế hoạch ban đầu của quý.

VIB cũng đạt mức tăng trưởng 49% nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh và thu nhập từ dịch vụ tăng lần lượt 52% và 125%. Tỷ lệ chi phí / thu nhập (CIR) giảm xuống còn 51% trong quý trước.

Tính đến cuối tháng trước, tổng dư nợ cho vay của ngân hàng, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, tăng 6,2% so với cuối năm ngoái lên gần 90 nghìn tỷ đồng, với dư nợ cho vay hơn 84 nghìn tỷ đồng.

Tiền gửi tích lũy tại VIB, bao gồm chứng chỉ tiền gửi, tăng 6,2% trong quý. Tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức 2,5%, không thay đổi so với cuối năm ngoái.

Theo VIB, tỷ lệ cho vay / huy động (LDR) và tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng cho các khoản vay trung và dài hạn lần lượt là 71,9% và 41,2%, đáp ứng các yêu cầu pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) là 12,5%.

Thu nhập ngân hàng bán lẻ của ngân hàng tăng 101% trong quý trước. Cho vay cá nhân tăng 12% lên 56,5 nghìn tỷ đồng.

VIB tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao của các sản phẩm ngân hàng bán lẻ, bao gồm các khoản thế chấp, cho vay tự động, bancassurance và thẻ, trong ba tháng đầu năm.

Trong đó, các khoản vay thế chấp mới và cho vay tự động tại VIB lần lượt tăng 77% và 114%. Ngân hàng tiếp tục là một trong những công ty dẫn đầu thị trường với doanh số cho vay tự động mới chiếm 18% tổng doanh số bán ô tô do VAMA báo cáo.

Bên cạnh đó, những thay đổi quan trọng đối với mô hình kinh doanh liên quan đến bancassurance đầu năm đã góp phần làm tăng thu nhập bảo hiểm tăng 62%. Doanh số của Bancassurance chỉ riêng trong tháng 3 đã tăng cao so với quý 1 năm ngoái. VIB đã tiếp tục tung ra nhiều sản phẩm thẻ để cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn và thấy thẻ mới tăng 105% so với cùng kỳ năm trước.

Về ngân hàng kỹ thuật số, MyVIB tiếp tục được gọi là ứng dụng ngân hàng di động được yêu thích nhất trong cả nước.

Với những kết quả khả quan như vậy, VIB tự tin đạt được mục tiêu lợi nhuận trước thuế trên 2.000 tỷ đồng và đạt mức tăng 20-30%.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên tháng trước, cổ đông của VIB đã thông qua việc trả cổ tức 36% đề xuất, bao gồm 5% bằng tiền mặt và 31% cổ phần, và kế hoạch phát hành cổ phiếu mới cho nhà đầu tư dưới hình thức phát hành riêng lẻ lên tới 10% vốn điều lệ. Ngân hàng cũng có kế hoạch ra mắt trên thị trường TP HCM trong năm nay.